

**TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 809 -CV/BTGTU

*V/v định hướng công tác tuyên truyền
tháng 6/2023*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: - Các cơ quan trong khối tuyên truyền
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, như sau:

1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật, các kỳ họp quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh; việc các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội cấp mình. Tuyên truyền, phản ánh kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tạo đà cho sự phát triển kinh tế năm 2023 và những năm sau, trọng tâm là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

3. Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 280/CĐ-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, khắc phục tình

trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

4. Tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai các chương trình, dự án quan trọng, các quy hoạch của địa phương.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 83 năm 10/6/1940 Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1940 - 10/6/2023): Khẳng định sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh đã đánh dấu bước trưởng thành, phát triển về chất của phong trào cách mạng ở Hải Dương. Sau hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, phong trào cách mạng ở Hải Dương được đẩy mạnh với khí thế mới sôi nổi. Các tổ chức của Đảng bộ, hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng được xây dựng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tuyên truyền về những thành tựu đạt được của tỉnh từ khi Đảng bộ được thành lập đến nay, nhấn mạnh những dấu ấn quan trọng, thành tựu nổi bật trong thời gian gần đây. Tuyên truyền về những hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục triển khai và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ XVIII - năm 2023. Tuyên truyền về Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2022-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn trong tư tưởng của Người.

7. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19: phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các ban ngành đoàn thể liên quan phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao; các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân.

8. Tuyên truyền thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng hè và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XI năm 2023 do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện triển khai. Cung cấp và định hướng thông tin để các tầng lớp nhân dân

có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè; đảm bảo công tác hiến máu an toàn và phòng chống dịch bệnh để thực hiện chỉ tiêu của chiến dịch.

9. Tuyên truyền việc tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi của tỉnh giai đoạn 2018 - 2023 dự kiến vào tháng 7/2023 nhằm đánh giá, ghi nhận, vinh danh, động viên phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

10. Tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi “Nét đẹp Văn hóa - Du lịch Hải Dương” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương. Tuyên truyền thông qua cuộc thi tôn vinh các giá trị tiêu biểu của lịch sử - văn hóa - con người, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên tỉnh Hải Dương.

11. Bám sát và thông tin kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng và nhà nước ta; tình hình và vấn đề thời sự quốc tế đáng chú ý. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine bám sát quan điểm chính thức của Việt Nam, ủng hộ hòa bình, nhấn mạnh yếu tố nhân đạo, lợi ích của người dân trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc. Tăng cường tuyên truyền quan điểm, lập trường chính thức của Việt Nam, những đóng góp tích cực để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột; khẳng định đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng ta là đúng đắn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

12. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình Biển Đông. Đối với các vấn đề phát sinh, cần kiểm chứng, đưa tin khách quan, cân bằng, không mở rộng vấn đề phát sinh, đặc biệt các cơ quan báo chí cần kiểm chứng, đưa tin khách quan, cân bằng, không mở rộng vấn đề liên hệ đến Việt Nam, nhất là sự việc diễn ra tại vùng biển quốc tế trên Biển Đông, không tạo cơ cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, chống phá Đảng, Nhà nước.

13. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm và các thế lực chống phá ta thường lợi dụng; khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giữ vững ổn định bên trong, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện ngăn chặn, phản bác những thông tin xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp uy tín, hình ảnh Việt Nam, các đối tượng chống đối bị bắt giữ, xử lý. Tranh thủ tiếng nói

của dư luận, truyền thông quốc tế có lợi cho ta, trong đó chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin chính thống thông qua đa dạng các kênh khác nhau để tác động tích cực đến quan điểm, nhận thức về Việt Nam.

14. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin giả, tin đồn thất thiệt.

15. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; hiểu rõ việc tích cực tham gia Cuộc vận động là hành động thiết thực nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

16. Tuyên truyền về nhu cầu du lịch nội địa, việc tập trung khai thác có hiệu quả các thị trường có khả năng chi trả cao, nghỉ dưỡng dài ngày, đẩy mạnh phát triển và khai thác phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh; việc tăng cường nghiên cứu thị trường, nắm bắt những xu hướng du lịch mới và phản ứng chính sách nhanh, phù hợp. Phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí góp phần phát triển du lịch.

17. Tuyên truyền kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Tập trung vào những đóng góp quan trọng, những thành tích nổi bật của đội ngũ những người làm báo trong 98 năm qua. Đó là tinh thần đoàn kết, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc. Đó là tinh thần chiến đấu và phẩm chất tiên phong, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, kiên quyết bảo vệ công lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng tạo, phát hiện cái mới, khẳng định và bảo vệ cái mới, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tác nghiệp trên tất cả các loại hình báo chí, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến, hiện đại.

18. Tuyên truyền về công tác tuyển sinh của trường Đại học Hải Dương năm 2023: Cung cấp thông tin về việc sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương theo Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Trường Đại học Hải Dương là một trường đại học trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Sau sáp nhập, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh

vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Thông tin những vấn đề cơ bản về công tác tuyển sinh năm 2023 của trường: các loại hình đào tạo; các ngành học; tổ hợp xét tuyển; đối tượng xét tuyển; phương thức tuyển sinh và các thông tin về địa chỉ liên hệ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh....

19. Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các cơ quan, địa phương, đơn vị về lịch sử sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 6/2023: Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Tháng hành động vì trẻ em và Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6; Ngày môi trường thế giới 5/6, 112 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023); Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2023); Tuyên truyền về Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như kính gửi (qua e-mail/zalo),
- Lãnh đạo cán bộ Ban (qua nhóm zalo),
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Thắng